

Ngày 05/5/2020 Phòng GDĐT Phú Ninh đã tổ chức tổng kết 5 năm "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016- 2020 và Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện" năm học 2019-2020, thời gian qua việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tại các trường Mầm non giáo trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục trẻ mầm non.



Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ em lứa tuổi này. Môi trường tốt cho trẻ tìm tòi, khám phá, phát hiện nhiều điều mới mẻ, giúp trẻ trong cuộc sống. Việc môi trường lý tưởng, trẻ được tiếp xúc với môi trường cá nhân hoặc theo nhóm một cách tích cực; qua đó kiến thức và kỹ năng trẻ dần dần hình thành. Việc xác định nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục thân thiện cho trẻ mầm non là một trong những trọng tâm của ngành Giáo dục huyện nhà, ngành đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi phải có sự quan tâm của toàn xã hội. Tỉnh Nghệ

Định sách 80/2017/NĐ-CP đã nêu rõ mục tiêu: công nhận và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Theo quan điểm khuyến khích của UNESCO, thì trường mầm non, trường học tốt, phải tạo ra môi trường an toàn, thân thiện, để mở ra các điều kiện vui chơi lành mạnh để các em có thể tham gia tích cực – chủ động vào quá trình phát triển, thay vì thụ động trông chờ người khác, phát huy tối ưu những tiềm năng sẵn có và qua đó, hình thành các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.



Bắt đầu từ năm học 2016-2017, Phòng GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-GDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2017 về Kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016- 2020. Và để cụ thể hóa chuyên đề này, Phòng đã tổ chức các hội thi "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2016- 2017, "Vườn rau sạch cho bé" năm học 2018-2019 và "Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện" năm học 2019-2020.







PHỤ NINH: MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THÂN THIÊN NƠI TRẺ NGHỈ M CỦA TRẺ M M NON



